



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
2. ในหลวง-พระราชินีพระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ทูตฝ่ายฯ	มติชน
3. ภาพข่าว: มกอช.จับมือสมาคมการค้าทำMOUมาตรฐานสินค้าเกษตร	แนวหน้า
4. พร้อมเดินหน้าส่งเสริมหยุดเผา	เดลินิวส์
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจงานมวกเหล็กมอบนโยบาย-ชี้แนะแก้ปัญหาเลี้ยงโคนม	แนวหน้า
6. เพิ่ม 7 ชนิดพืชพันธุ์ใหม่ได้รับสิทธิคุ้มครอง	เดลินิวส์
7. รัฐเร่งจัดระเบียบคุ้มครองสัตว์ทะเล	เดลินิวส์ (กรอบ่าย)
8. ศูนย์ข่าวโคราชหนุนนาแปลงใหญ่	แนวหน้า
9. รัฐบาลวิ่งสู้ฟัดแก้ปัญหาผักแพง	ไทยรัฐ
10. ช่วยเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ต้องปล่อยราคา 'วัตถุดิบอาหารสัตว์' ตามกลไก	สยามรัฐ
11. 'จรินทร์'เร่งผลักดันราคาข้าว	ไทยโพสต์



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีและสหกรณ์ นำคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าฯถวายหนังสือ “เฉลิมราชพัสดรา” เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯถวายผ้าไหมแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.

'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฝ้าฯ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับ ดังนี้ นายพาน จี ทัณ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย, นายยาโรสลัฟ เอาต์ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียประจำประเทศไทย, นางโกโลนเน อับปุกามิลาคาเค จมินทะ อีโนกา โกโลนเน ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย, นายคิปทีเนสส์ ลินด์ซีย์ คิมโวเล ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ เฝ้าฯ

ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย, นางแซร์ป แอร์ชอย ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย และนายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้จัดทำหนังสือ "เฉลิมราชพัสดรา" จำนวน 16 คน เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือ "เฉลิมราชพัสดรา" จำนวน 300 เล่ม เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายผ้าไหมจำนวน 2 ผืน แต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

มกอช.จับมือสมาคมการค้า ทำMOUมาตรฐานสินค้าเกษตร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ตลาดกลางสินค้าเกษตร เป็นหน่วยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบห่วงโซ่คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร มีสมาชิกตลาดกลางค้าส่งทั่วประเทศ 17 แห่ง มีสินค้าเกษตรจำหน่ายผ่านตลาดกลางทั้งสิ้น 44,000 ตัน/วัน มกอช.ในฐานะหน่วยงานกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จึงร่วมกับสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย (TAWMA) จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปปฏิบัติใช้สำหรับตลาดกลาง ส่งเสริมการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรใช้ในตลาดกลาง

รวมทั้งเป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริโภค ตั้งแต่การคัดแยกคุณภาพ ตัดแต่ง บรรจุ ตลอดจนการขนส่งจนถึงปลายทางผู้บริโภค สนับสนุนให้มีการวางระบบมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร

ทั้งนี้ มีแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย ระยะ Quick Win คือแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วน โดย มกอช. และสมาคมการค้าตลาดกลางสินค้าเกษตร กำหนดให้มีการจัดพิธีลงนาม MOU ดังกล่าวขึ้น จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและระบบการรับรอง รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (QR-Traceability) การดำเนินงานระยะที่ 1 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนาต้นแบบการจัดการสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน โดย

จะเริ่มนำร่องที่ “ตลาดไท” คัดเลือกผักและผลไม้ต้นแบบ 10 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ฝรั่ง ส้ม แอปเปิ้ล ผักบุ้ง พริก มะนาว มะเขือเทศ และตะไคร้

การดำเนินงานระยะที่ 2 การจัดทำมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยและคุณภาพตลาดกลางสินค้าเกษตร และการดำเนินงานระยะที่ 3 การเตรียมความพร้อมระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานและจัดทำระบบ Supply Chain จากนั้นจะนำต้นแบบจาก “ตลาดไท” ขยายผลไปยังตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งอื่นเพิ่มเติมในปีถัดไป

“ผู้ผลิตหรือผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าจากตลาดกลาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อจากร้านอาหาร กักตักการ โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล หรือเรือนจำ สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ออกจากตลาดกลางเป็นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จนถึงแหล่งผลิต ภายใต้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครื่องหมาย Q (Q mark) หรือ เครื่องหมายออแกนิกส์ไทยแลนด์ (Organic Thailand)” นายพิศาล กล่าว



ลงนาม : นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช.ร่วมกับสมาคมการค้าตลาดกลางฯ ทำ MOU โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้สำหรับตลาดกลาง ส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร

พร้อมเดินหน้าส่งเสริมหยุดเผา

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ในปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่โล่ง พื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร และได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการเผาทำลาย พร้อมเสนอแนะทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาให้กับเกษตรกรด้วย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมามีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2564 ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ สามารถขยายเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร รวม 280 เครือข่าย ในพื้นที่ 60 จังหวัด ในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเดินหน้าโครงการส่งเสริมการหยุดเผา

พื้นที่การเกษตรต่อเนื่อง มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือกลุ่มเกษตรกร ให้ได้ 294 เครือข่าย ในพื้นที่ 60 จังหวัด พร้อมจัดอบรมหลักสูตรถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรทางด้านการเกษตรแบบปลอดการเผา มีความรู้พื้นฐานด้านผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร และสามารถนำเสนอทางเลือกและวิธีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างจิตสำนึกของเกษตรกรให้ยอมรับการทำการเกษตรแบบปลอดการเผา

นอกจากนี้ จะจัดกิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา หรือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาใช้เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อใช้เป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา เช่น จัดทำแปลงเรียนรู้การไถกลบคอกซึ่งทดแทนการเผา ทำปุ๋ยหมัก เพาะเห็ดฟาง ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตถ่านอัดแท่ง หรือการปลูกพืชทดแทน เป็นต้น โดยใช้หลักคิดการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เกษตรกรได้รับความรู้ถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร มีทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา มาปรับใช้ในการ “ทำการเกษตรแบบปลอดการเผา” ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจงาน'มากเหล็ก' มอบนโยบาย-ชี้แนะแก้ปัญหาเลี้ยงโคนม

นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสทนต์ ชัยจรินันท์ สหกรณ์ จ.สระบุรี ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด โดยรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมกับมอบนโยบาย และให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

สำหรับสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด มีสมาชิก 553 คน มีน้านมดิบเฉลี่ยวันละ 107 ตัน สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ธุรกิจสินเชื่อ จัดหาเงินทุนให้กับสมาชิกเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาฟาร์ม จัดหาแม่โคนม เพื่อเพิ่มปริมาณน้านมดิบ 2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย มีการบริการจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ 3.ธุรกิจส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มีทีมงาน

สัตวแพทย์ให้การรักษาแม่โคของสมาชิก และผสมเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจำหน่ายเวชภัณฑ์ยารักษาโรคสัตว์ มีน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ไว้บริการ 4.ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป มีกำลังการผลิตอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด 500 ตัน/เดือน อาหารชนิดผง 1,500 ตัน/เดือน แร่ธาตุ 20 ตัน/เดือน 5.ธุรกิจรวบรวมผลผลิตสหกรณ์ฯ มีศูนย์รวมน้านมดิบจำนวน 2 แห่ง รับน้านมดิบอยู่ที่ 104 ตัน/วัน ส่งให้กับโรงงานผู้ผลิต 11 แห่ง ในราคา 19 บาท/กิโลกรัม และ 6.ธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม มาตรฐาน ISO 14001 - HACCP - GMP - HALAL มีกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดกำลังการผลิตปริมาณ 4 ตัน/ชั่วโมง และโรงงานผลิตนมพร้อมดื่มระบบ UHT Plant กำลังการผลิตปริมาณ 2 ตัน/ชั่วโมง

เพิ่ม 7 ชนิดพืชพันธุ์ใหม่ได้รับสิทธิคุ้มครอง



น.ส.อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2564 นี้มีผู้แจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้เพิ่มเติมจำนวน 7 ชนิดพืช ได้แก่ พืชสกุลแคนนาบิส ถั่วลิสง กะเพรา บัวบก โกลโก้ กัญชงไม้สกุลซินบิเดียมและลูกผสม และหอมแดง กรมวิชาการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช จึงนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อมีมติเห็นชอบเสนอพืชจำนวน 7 ชนิดพืชดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้

การพิจารณาชนิดพืช เพื่อออกประกาศเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่สามารถนำมา

ขอรับความคุ้มครองได้ จะพิจารณาเลือกจากร 3 ประเด็น คือ พืชที่มีความสำคัญและโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ พืชที่มีนักปรับปรุงพันธุ์พืชของไทยทำการปรับปรุงพันธุ์ และพืชที่มีพันธุ์พืชพื้นเมืองให้เกษตรกรเลือกใช้ ซึ่งขณะนี้มีพืชทั้ง 7 ชนิดดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชและประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วส่งผลให้เกษตรกรปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งภาครัฐภาคเอกชน หรือนักปรับปรุงพันธุ์พืชอิสระสามารถนำพันธุ์ใหม่มาปรับปรุงพันธุ์ได้ทั้ง 7 ชนิดมาขึ้นขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ ทำให้ปัจจุบันมีชนิดพืชที่สามารถนำมาจดทะเบียนรับความคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งมีจำนวน 93 ชนิด รวมเป็น 100 ชนิดแล้ว

การนำพันธุ์พืชใหม่ตามชนิดที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาขึ้นจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองจะทำให้เจ้าของ

พันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตขายหรือจำหน่าย นำเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร และมีข้อยกเว้นสามารถใช้ได้ไม่ว่าในกรณีเพื่อการศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิจัย เพื่อปรับปรุงพันธุ์ เพาะปลูกหรือขยายพันธุ์โดยเกษตรกร ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์หรือเพื่อการค้า และถูกนำออกจำหน่ายด้วยความยินยอมของเจ้าของพันธุ์ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ที่ต้องการส่งเสริมกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ด้วยการให้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมายแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26321

หน้า: 17(บน)

Col.Inch: 57.01

Ad Value: 119,721

PRValue (x3): 359,163

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เพิ่ม 7 ชนิดพืชพันธุ์ใหม่ได้รับสิทธิคุ้มครอง

ในช่วงที่ผ่านมา มีพืชตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ที่นักปรับปรุงพันธุ์ สถาบันการศึกษา เอกชน มูลนิธิ องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ ได้ยื่นจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองรวมจำนวนทั้งสิ้น 44 ชนิดพืช รวม 1,732 คำขอ โดยชนิดพืชที่ยื่นจดทะเบียนรับความคุ้มครองมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ยูคาลิปตัส ข้าวโพด แดงกวา/แตงร้าน พริก ข้าว กล้วยไม้สกุลหวาย มะเขือเทศ ไม้ดอกสกุลขมิ้น แดงโม และบัว นักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ต้องการจดทะเบียนพันธุ์พืชเพื่อขอรับความคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์ 0-2940-7214.

รัฐเร่งจัดระเบียบคุ้มครองสัตว์ทะเล

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยการนำเขาสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (Marine Mammal Protection Act : MMPA) ของสหรัฐอเมริกาจะมีผลบังคับใช้ในปี 2568 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าไทยสามารถปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้สหรัฐเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อันดับ 1 ของประเทศไทย มีมูลค่าสูงถึง 39,900 ล้านบาท สำหรับในเรื่องนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ด้วยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบการทำประมง และแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลการทำประมงพื้นบ้านให้มีความ

สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันได้เร่งเตรียมความพร้อมเกี่ยวข้องกับกฎหมาย MMPA มาตลอด จึงเชื่อมั่นว่าในวันที่ 1 ม.ค.2568 ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน 5 ปี ของข้อกำหนด MMPA ขององค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐ สินค้าประมงไทยจะไม่ติดปัญหาในการส่งออกอย่างแน่นอน

“นายกฯ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทย รวมถึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชาวประมงและผู้ประกอบการ อีกทั้งการดำเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ จะต้องทำควบคู่กับการบรรเทาผลกระทบต่อประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาครอบคลุมประเด็นที่รอบด้าน เป็นระบบ” น.ส.รัชดา กล่าว.

ศูนย์ฯข้าวโคราชหนุนนาแปลงใหญ่

นางวารี อินทร์น้อย ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา กล่าวว่า รวมกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่เมื่อปี 2561 มีสมาชิก 35 ราย พื้นที่การปลูก 325 ไร่ ปลูกข้าวมะลิ 105 พันธุ์โลก 80 ตามความเหมาะสมของพื้นที่ใน 1 ปี ปลูกข้าว 2 รอบ ผลผลิตที่ได้นำมาแปรรูปจำหน่ายในชุมชน และช่องทางอื่น ซึ่งขณะนี้กำลังขอรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมการข้าว ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มฯ คือสมาชิกรวมตัวกันผลิตแปรรูปข้าวจำหน่าย ลดต้นทุนการผลิต ใช้วิธีทำนาหยอดแทนนาหว่าน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นผลดีกับสมาชิก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนนครราชสีมา ได้เข้ามาส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีทุกปี แนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตข้าว กัดพันธุ์ปน การกำจัดศัตรูพืช การกำจัดวัชพืช และส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด นำทุนไปซื้อเครื่องจักรต่างๆ อาทิ เครื่องอัดฟางรถแทรกเตอร์ ฯลฯ ทำให้กลุ่มฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

นางวารีกกล่าวต่อว่า ขอขอบคุณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนนครราชสีมา ที่เข้ามาส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเกษตรกร พร้อมให้โอกาสกับเกษตรกรให้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาพัฒนา กลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.บ้านใหม่ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม ได้ความรู้ใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกปี ส่งผลให้กลุ่มมีความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อเกษตรกรเกิดความรู้อย่างใจจนสามารถขายข้าวสีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวแล้วนั้น เกษตรกรกลุ่มนี้ ยังสามารถมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีใช้เพียงพอตลอดทั้งปีเลยทีเดียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนนครราชสีมา ก็พร้อมที่จะยื่นมือเคียงข้างเกษตรกรในการผลิตข้าวคุณภาพต่อไปในอนาคตด้วย

รัฐบาลวังสุ้พัดแก้ปัญหาค่าผักแพง

● “บักกุ” ไฟเขียวใช้ที่ทหารปลูกผักสีหวังช่วยกตราคา

รัฐบาลเร่งแก้ผักแพง แพ้พิษน้ำท่วม นายกฯสั่ง กรม.ใช้ที่ทหารปลูกผักสีหวังกตราคาที่พุ่งสูง กก.ละ 400 บาท เตรียมลดหน่วยงานอื่กรอบลูนกตราคาน้ำมัน ขณะที่ชาวนาร้องข้าวราคาตกหนัก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาพืชผลเกษตร โดยเฉพาะผักสีที่มีราคาแพงถึง กก.ละ 400 บาท นั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งการในที่ประชุม ครม.ให้นำพื้นที่ของทหารมาปลูกผักสีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่ต้องบริโภคผัก ผักสวนครัวที่นำมาประกอบอาหาร

ทั้งนี้ ผักผักที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นได้นั้น มีสาเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งผลกระทบนี้ จะเกิดเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นคิดว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายลงไปในไม่ช้า

“ขณะนี้พื้นที่ทหารได้นำพืชผักสวนครัว โดยเฉพาะพริก ผักชี เข้าไปปลูกบ้างแล้ว เพื่อเป้าหมายช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้ผักสวนครัว ในการประกอบอาหารในทุกๆวัน ซึ่งผักที่ปลูกในพื้นที่ทหาร หากผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ ก็จะช่วยให้ราคาผัก โดยเฉพาะผักชีลดลงมาได้ เป็นการลดภาระของประชาชนด้วย”

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มอบหมาย กรณีปัญหาค่าผักแพงว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้พืชบางตัวมีราคาสูงขึ้นแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้พืชผักเสียหายซึ่งในมาตรการระยะสั้น

กระทรวงพาณิชย์ได้จัดรถโมบายขายผัก สินค้าพืชผลเกษตรราคาถูก รวมถึงไข่และข้าวอยู่แล้ว แม้ว่าอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาย่อยๆได้หมด แต่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเรื่องพืชผลการเกษตรมีปัจจัยที่ยากจะควบคุม

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ถึงกรณีสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอให้รัฐลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งข้อเรียกร้องจากกลุ่มรถบรรทุก ที่ขอให้ลดราคาน้ำมันเหลือ 25บาทก่อนจะยกระดับการเคลื่อนไหวจะดำเนินการอย่างไรว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีรับปากว่าจะดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้กำลังพยายามตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยจะมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ผลผลิตข้าวเปลือกทยอยออกสู่ตลาดแล้วแต่ชาวนาขายได้ในราคาต่ำมาก เพราะการส่งออกไม่มี มีข้าวในสต็อกมากถึง 8-9 ล้านตัน อีกทั้งยังมีปัญหาฝนตก น้ำท่วม ชาวนาต้องเร่งเก็บเกี่ยวมาขายเป็นข้าวเปลือกไม่ได้ตากแดดไล่ความชื้นออกส่งผลให้ขายได้ราคาต่ำตันละ 6,000 กว่าบาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านทุนที่สูงขึ้นมาก จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นมาก ล่าสุดปุ๋ยเคมีปรับขึ้นมากกระสอบละกว่า 50% มาอยู่ที่กว่า 1,000 บาทแล้ว เมื่อบวกกลับกันแล้วขายได้

ไม่คุ้มทุน แม้รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้งวดแรกให้ชาวนาเลย แต่น่าจะได้รับเร็วขึ้น

“อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องปัญหานี้สินของเกษตรกร และปัญหาน้ำ โดยในเรื่องหนี้สินอยากให้รัฐบาลช่วยปลดหนี้หรือพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ด้วย เพราะตอนนี้ชาวนาไม่มีเงินใช้หนี้แล้ว ขายข้าวก็ไม่คุ้มทุน และบางรายข้าวเสียหายจากน้ำท่วม ก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล อยากให้รัฐเร่งจ่ายให้ด้วย ส่วนเรื่องน้ำ ก็อยากให้หาแหล่งน้ำให้ เพราะยังมีปัญหาขาดน้ำในหลายจังหวัด รวมถึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงมาดูแลด้วย ส่วนผู้ส่งออกก็เอากำไรน้อยหน่อยเพื่อให้ชาวนาอยู่ได้”

ด้านนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้การส่งออกข้าวไทยดีขึ้นมาก เพราะค่าเงินบาทอ่อนลง ทำให้ราคาข้าวไทยแข่งขันกับคู่แข่งได้ และในครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือน ก.ค.64 ตัวเลขการส่งออกดีขึ้น โดยมีการขอใบอนุญาตส่งออกเดือนละ 700,000-800,000 ตัน จากในช่วงครึ่งปีแรกส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 400,000-500,000 ตันเท่านั้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการระบายข้าว แต่เนื่องจากสต็อกข้าวของผู้ส่งออกยังมีมากพอสมควร จึงยังไม่มียield ทำให้ราคาข้าวในประเทศดีขึ้นมาก เพราะผู้ส่งออกยังไม่ได้ซื้อจากชาวนา และโรงสีอย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้เกษตรกร หากราคาข้าวลดลงต่ำกว่ารายได้ที่ประกัน.

ช่วยเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ต้องปล่อยราคา 'วัตถุดิบอาหารสัตว์' ตามกลไก

● **ปรัชญา ปราดเปรื่อง**

ทุกวันนี้คนไทยมีความเป็นอยู่จากนโยบายอุดหนุนของภาครัฐ จนทำให้เกิดคำถามว่า ถ้าไม่มีโครงการอุดหนุนเหล่านี้ ความเป็นอยู่ของคนไทยจะเดินต่ออย่างไร เช่นเดียวกับภาคเกษตรของไทยที่ไม่มียุคสมัยโดยยกเลิกการอุดหนุนและมาตรการช่วยเหลือเพื่อยกระดับราคาสินค้าพืชไร่ให้สูงหวังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ แต่เกษตรกรอีกกลุ่มอย่างผู้เลี้ยงสัตว์กลับถูกละเลยเสมอ ทำให้หลายครั้งที่ต้นทุนการผลิตเนื้อสัตว์ของไทยไม่สะท้อนความเป็นจริง

ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกเนื้อสัตว์สำคัญของโลก เช่น เนื้อไก่ ลำพั้ง ผลกระทบจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ของโลกที่ต้องนำเข้ามีราคาสูงขึ้น ก็บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของไทยแล้ว ยิ่งถ้าเจอปัญหาการขาดแคลนในประทศซ้ำเติมไก่ไทยคงหมดทางสู้ด้วย "วัตถุดิบอาหารสัตว์" เป็นปัจจัยหลักถึง 70% ของต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้รัฐจะเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อช่วยให้สินค้าอาหารจากไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก หรืออย่างน้อยก็เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยประกอบอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ได้ตลอดรอดฝั่ง สิ่งสำคัญคือ การวางระบบจัดการเกี่ยวกับ "วัตถุดิบอาหารสัตว์" ให้รอบคอบ ไม่ใช่มุ่งช่วยเหลือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และผลกระทบไปที่อีกกลุ่มหนึ่งแบบกรับซึ่งในที่สุดเมื่อคนแบกแบกไม่ไหวก็ต้องล้มกันทั้งยวง

กลไกราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ถั่วเหลืองที่ควรปรับปรุง

ประเทศไทยมีการตั้งเงื่อนไขราคาข้าวโพดโดยอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด แต่มองข้ามการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นผู้แบกรับต้นทุน

การที่รัฐขอให้โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดในราคาขั้นต่ำที่กิโลกรัมละ 8 บาท แต่ไม่ได้กำหนดราคาเพดาน จึงเป็นต้นตอของปัญหาที่ตามมามากมาย และเป็นเหตุให้ราคาข้าวโพดไทยสูงกว่าตลาดโลกเสมอ ดังเช่นปัจจุบันที่ราคาข้าวโพดไทยพุ่งไปถึง กก.ละ 11.50 บาท สูงสุดในรอบ 13 ปี และอาจพุ่งต่อเนื่อง จนทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์ตัดสินใจเลิกอาชีพไปไม่ช้า

ปริมาณข้าวโพดในประเทศที่ผลิตได้ปีละ 5 ล้านตันนั้น ไม่เพียงพอเพราะความต้องการใช้ทั้งหมดที่สูงถึง 8 ล้านตัน ขณะเดียวกันทุกประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีสัญญา AFTA ที่สามารถนำเข้าข้าวโพดได้โดยเสรี ไม่จำกัดช่วงเวลาและจำนวน แต่ไทยเรากลับละเมิด AFTA โดยระบุให้นำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเสรีได้เพียง 7 เดือนคือช่วงกุมภาพันธ์ - สิงหาคมของทุกปี ส่งผลให้ผลผลิตยังไม่เพียงพอ และเกิดมาตรการนำเข้าข้าวสาลีทดแทน ซึ่งรัฐก็บล็อกการนำเข้าอีก โดยตั้งเงื่อนไขว่าต้องซื้อข้าวโพด 3 ส่วน ต่อการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน การแก้ปัญหาด้านปริมาณผลผลิตข้าวโพดจึงดูอหังการเหลือไม่ตอบโจทย์ความต้องการข้าวโพดอย่างตรงไปตรงมาเสียที

ต่อมารัฐบาลประกาศประกันรายได้เกษตรกรปี 64/65 ที่ 1,863 ล้านบาท แต่กลับไม่ยกเลิกมาตรการราคาขั้นต่ำ 8.00 บาทของโรงงานอาหารสัตว์ จึงเท่ากับเป็นการประกัน 2 ชั้น และจงใจให้เกิดการทุจริตในระดับภูมิภาค ลักลอบนำเข้าข้าวโพดนอกช่วงเวลาอนุญาต กลายเป็นวังวนที่ทำให้การแก้ปัญหาข้าวโพดต้องพายเรือในอ่างเรื่อยไป

ทั้งนี้ ในห่วงโซ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังมี "กลุ่มพ่อค้าคนกลาง หรือ พ่อค้าพืชไร่" ที่เป็นข้อต่อในการรวบรวมผลผลิตจาก

ชาวไร่และทำกำไรจากการรวบรวมนั้น กล่าวกันว่ามาตรการต่างๆของรัฐ รวมถึงการประกันราคาข้าวโพดไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อเกษตรกรพืชไร่ แต่เอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มนี้เป็นสำคัญ

ด้านเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วมีความต้องการใช้ในประเทศทั้งสิ้น 5 ล้านตัน สามารถผลิตในประเทศไทยได้เพียง 50,000 ตันเท่านั้น ซึ่งโรงงานอาหารสัตว์และโรงงานน้ำมันพืชได้ร่วมกันรับประกันการรับซื้อทั้งหมดในราคาที่สูงกว่าตลาดถึง 5 บาท ดังนั้น เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองจึงสบายตัวและไม่จำเป็นต้องมาปกป้องอะไรอีก แต่สิ่งที่ผิดปกติคือการต้องเสียภาษีนำเข้าถั่วเหลืองและกากถั่วถึง 2% ซ้ำซ้อนอีกชั้นหนึ่ง โดยอ้างว่าเพื่อปกป้องผู้ปลูกพืช

ราคาเมล็ดถั่วเหลืองในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นจาก กก.ละ 12-13 บาท เป็น กก.ละ 15-18 บาท และ กากถั่วเหลืองเพิ่มเป็น กก.ละ 18-19 บาท การที่รัฐบาลยังเก็บภาษีนำเข้าอีก 2% จึงไม่ใช่ทางออกของปัญหาแต่กลับเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยใช้เหตุในทางกลับกัน การยกเลิกภาษีนำเข้าวัตถุดิบต่างหาก ที่จะช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ลงและส่งผลให้ผลิตภัณ์เนื้อสัตว์กลับมาแข่งขันได้ เป็นการช่วยชีวิตเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้อยู่รอด

เมื่อไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของโลกก็ควรปล่อยให้กลไกตลาดโลกทำงาน ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลควรปลดล็อก และปล่อยให้การนำเข้าวัตถุดิบเป็นไปตามกลไก อย่าบิดเบือนจนโครงสร้างราคาวัตถุดิบบิดเบี้ยว เพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยเกษตรกรพืชไร่ตามเป้าหมายของรัฐแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเปล่าๆ

'จурินทร์' เร่งผลักดันราคาข้าว

รัฐสภา ● ส.ส.เพื่อไทยหว่านข้าวกลางสภา ประชดรัฐสภาไม่มาตอบกระทู้ราคาข้าวตกต่ำ "จурินทร์" ยันไม่ได้หนี แต่ติดประชุม ครม. เสนอมาตรการดันราคาข้าว-เร่งส่งออก ช่วยเหลือเกษตรกร

ที่รัฐสภา วันที่ 4 พฤศจิกายน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุมภายหลังที่ ส.ส.ได้หารือถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ แล้ว ได้เข้าสู่ช่วงกระทู้ถามสด ซึ่งวันนี้มีกระทู้ถามสดด้วยวาจา 3 กระทู้ ประกอบด้วย เรื่องปัญหาที่ดินทำกิน ของนายกมลศักดิ์ สีวา เมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ, เรื่องปัญหาการค้าข้าว ของนายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย และเรื่องการเยียวยาประชาชน

อ่านต่อหน้า 14

'จурินทร์'

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ของนางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา แต่ปรากฏว่าไม่มีรัฐมนตรีมาตอบทั้ง 3 กระทู้ โดยนายชวนแจ้งให้ทราบว่าเป็นเพราะรัฐมนตรีมีการกิจและติดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นพิเศษ

จากนั้น ส.ส.ฝ่ายค้านเจ้าของกระทู้ถามสดได้ลุกขึ้นแสดงความไม่พอใจที่รัฐมนตรีไม่สนใจ โดยเฉพาะนายพิเชษฐ กล่าวว่า วันนี้เสียใจมาก เกษตรกรรอให้สภาเปิดรอมาหนึ่งเดือน ข้าวมีปัญหา พวกเราถามกระทู้สดก็แล้ว ปริญญาหารือก็แล้ว ก็ยังเป็นปัญหา วันนี้เกษตรกรขอให้ตนมาตั้งกระทู้ถามสดกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี อยากถามว่าจะให้เกษตรกรไปพึ่งใคร

"เขาเอาข้าว เอาอาหารสัตว์มาให้ผม แต่วันนี้ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบ ข้าวก็ไล่ละ 5 บาท เขามบอกว่าไม่ต้องเอาข้าวกลับมา ให้เอาหว่านในสภา ให้มันงอกอยู่ในสภาแห่งนี้ ใส่ปุ๋ยให้งอกอยู่ในสภานี้ ไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว" นายพิเชษฐกล่าว พร้อมกับหว่านข้าวลงบนพื้นในห้องประชุมสภา

ต่อมานายชวนซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม กล่าวแสดงความเห็นใจ แต่ได้ขอ

ให้นายพิเชษฐทำความเข้าใจต่อพร้อมด้วยตัวเอง และระบุว่า สภาเปิดโอกาสให้ ส.ส.สะท้อนความรู้สึกได้ แต่เชื่อว่าเกษตรกรไม่ต้องการให้ทำแบบนี้ ด้านนายพิเชษฐลุกขึ้นอีกครั้งรับปากว่าจะเก็บข้าวทำความสะอาดด้วยตัวเอง

ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะวิปฝ่ายค้าน วิจารณ์ถึงปัญหากระทู้ถามสดที่เมื่อไม่มีรัฐมนตรีมาตอบ ทำให้กระทู้ถามสดดังกล่าวจะต้องตกไป หากยังติดใจต้องตั้งกระทู้ถามมาใหม่ ซึ่งเป็นการเสียโอกาส ทั้งยังตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่สามารถเลื่อนกระทู้ถามสดที่รัฐมนตรีไม่ได้มาตอบไปในสัปดาห์ถัดไปได้ โดยนายจุลพันธ์ กล่าวว่า ครม.สบชอง พอมิเรื่องสำคัญเดือดร้อนของประชาชนเข้ามา ก็หาเหตุผัดผ่อน เลื่อนตอบไปเรื่อยๆ วันนี้พวกเราโดนเลื่อนกระทู้ อยากถามสัปดาห์หน้าในวันพฤหัสบดี สามารถถามกระทู้สดด้วยวาจา 6 กระทู้ได้หรือไม่ การที่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญสำคัญกับสภาแบบนี้ ก็อยากจะบอกว่าเตรียมองค์ประชุมไว้ตลอดเวลาแล้วกัน แค่นั้นกระทู้ยังไม่ให้ความสำคัญ

นายชวนชี้แจงว่า เรื่ององค์ประชุมเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือรัฐบาลต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่ในระบบนี้จะรัฐบาลได้ต้องมีเสียงข้างมาก ดังนั้นรัฐบาลต้องเตรียมเสียงข้างมากให้พร้อม

ด้านนายนิกร ชำนาญ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นรองประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์ ขอเรียนว่า ที่นายจурินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามสดปัญหาการค้าข้าวได้ เพราะติดประชุม ครม.เรื่องเงินประกันรายได้เกษตรกร และจำเป็นต้องรายงานต่อ ครม.ด้วยตัวเอง และได้รับแจ้งจากนายจурินทร์ว่าสัปดาห์หน้าพร้อมจะตอบกระทู้ของ ส.ส.

นายชวนชี้แจงว่า กระทู้ถามสด รัฐมนตรีจะไม่ทราบล่วงหน้าว่า ส.ส.จะถามอะไร เพราะตามหลัก ส.ส.จะตั้งถามในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ซึ่งไม่เหมือนกับกระทู้ถามทั่วไปที่รัฐมนตรีจะนัดหมายว่าจะพร้อมตอบในวันใด ขณะเดียวกัน ตนได้หารือไปยังนายวิษณุ เครือ งาม รองนายกรัฐมนตรี ว่าสภาต้องขอความ

ร่วมมือจากฝ่ายบริหาร เพราะวันตอบกระทู้เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งกำหนดไว้แต่แรก ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือ ในกระทู้ทั่วไปจำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อตอบ เพราะรู้ล่วงหน้า แต่ถ้าเป็นกระทู้ถามสดพอเข้าใจได้

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน พร้อม ส.ส.ฝ่ายค้าน ร่วมแถลงข่าว ภายหลังไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ของ ส.ส. และเมื่อวานก็เกิดเหตุการณ์สภาลม ว่าพรรคเพื่อไทยและฝ่ายค้านอยู่เป็นองค์ประชุมและลงมติตลอด แต่สุดท้ายก็เกิดปัญหา ซึ่งประธานสภาฯ ทราบสถานการณ์ดี จึงสั่งประชุมไปก่อนสภาจะล่มตั้งแต่วันแรก สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังเกิดปัญหาเรื่องเสถียรภาพ จนกระทบกับการทำงานในสภา ซึ่งพรรคพลังประชาชนกำลังนำปัญหาของพรรคตนเองที่ยังแก้ปัญหามาเป็นปัญหาของประเทศ

"วันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีที่ไม่รับผิดชอบ หากจะอ้างว่าติดประชุมคณะรัฐมนตรีที่เลื่อนมาจากวันอังคาร เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เพราะรัฐมนตรีทราบที่อยู่แล้วว่าทุกวันนี้พฤหัสบดีเป็นวันที่จะต้องมีการยื่นกระทู้ถามต่อรัฐมนตรี รัฐบาลสามารถเลื่อนประชุม ครม. ไปเป็นช่วงบ่ายหรือวันอื่นได้ อย่ามาแก้ตัวว่าประชุม ครม. จึงรู้สึกเสียใจ ผิดหวัง ที่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญปัญหาชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนว่าจะแก้ไขอย่างไร อีกทั้งเมื่อวานนี้ก็ได้หารือกับประธานสภาฯ แล้วอย่าให้เกิดปัญหา รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ขึ้นอีกเช่นสมัยประชุมสภาที่ผ่านมา" ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าว

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจुरินทร์กล่าวว่า มีความจำเป็นที่ต้องเข้าประชุม ครม. ซึ่งมีวาระสำคัญเรื่องการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าสู่ที่ประชุมด้วย ตนและรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ หากมีการตั้งกระทู้ถามสดในสภาอีกครั้งยินดีที่จะไปตอบ ซึ่งไม่ต้องนำข้าวไปโปรยโดยไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลายเรื่อง ทั้งเร่งรัดการส่งออก และจะมีส่วนช่วยในการผลักดันราคาข้าวในประเทศ และวันนี้ ครม.ให้ความเห็นชอบและรับทราบมาตรการที่จะช่วยโรงสี สหกรณ์ และเกษตรกร ให้สามารถเก็บข้าวไว้ในระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่แล้ว และหาก



นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย และเพื่อน ส.ส. กำลังทำความสะอาดพื้นที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังตั้งกระทู้สดถามรัฐบาล แต่ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบ จึงหว่านข้าวลงบนพื้นในห้องประชุม ทำให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ สั่งให้ทำความสะอาดด้วยตัวเอง

มีวิธีไหนช่วยดึงราคาข้าวให้สูงขึ้นก็พร้อมจะทำ
ล่าสุดสั่งให้กรมการค้าภายในตั้งจุดรับซื้อข้าว
เพิ่มเติมเพื่อแทรกแซงตลาดช่วยดึงราคาให้
เพิ่มขึ้น แต่หากทำไม่ได้ก็ยังมีส่วนต่าง จึงไม่ได้
ทำให้อาหารกลางวันเสียรายได้ลงไปแต่อย่างใด

นายจรินทร์กล่าวอีกว่า ครึ่งปีหลัง
ตั้งแต่เดือน ก.ค. ตัวเลขการส่งออกดีขึ้น มีผู้
ส่งออกข้าวมายื่นขอใบอนุญาตในการส่งออก
เยอะขึ้น ครึ่งปีแรกประมาณเดือนละ 4-5
แสนตัน ตอนนี้เป็นเดือนละ 7-8 แสนตัน ซึ่ง
จะมีส่วนช่วยในการระบายข้าวทั้งนี้ เนื่องจาก
สต็อกข้าวยังมีมากพอสมควร จึงยังไม่มีผล
ทำให้ราคาข้าวดีขึ้นมาก แต่ขณะเดียวกันก็
มีมาตรการคู้ชุนาน ช่วยโรงสี สหกรณ์ หรือ
เกษตรกร เก็บข้าวไว้ในช่วงที่ราคาไม่ค่อยดี
โดยมีเงินชดเชยให้ตันละ 1,500 บาท เพื่อ
เก็บข้าวไว้ขายในยามที่ราคากระตือรือร้น และ
หากราคาข้าวลดลงต่ำกว่ารายได้ที่ประกัน เช่น
ข้าวหอมมะลิ ประกันรายได้ที่ตันละ 15,000
บาท หรือข้าวเปลือกเจ้า ต่ำกว่าตันละ 10,000
บาท ยังมีเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้
ได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยชดเชยให้

นายจรินทร์กล่าวด้วยว่า สำหรับราคา
ผักสดที่แพงขึ้นในช่วงนี้ เพราะพื้นที่ปลูก
ผักถูกน้ำท่วม ทำให้ผักหายไปจากตลาด แต่
ถ้าน้ำลดแล้วเกษตรกรคงเร่งปลูกผักเพิ่มขึ้น
และผักนั้นเป็นพืชอายุสั้น โตเร็ว ก็จะเข้ามา

ชดเชยในตลาด ราคาคงกลับมาปกติในเวลา
ไม่นานนัก และช่วงนี้ที่ผักยังราคาสูงอยู่ ทาง
กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการรวมนักการค้าถูก
เพื่อตระเวนขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
30 วัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะ
กิจ ประกอบด้วยสินค้า 5 ชนิด ได้แก่ ผัก ไซ
เบอร์ 2 แพงละ 80 บาท ข้าวสารถุงละ 5
กิโลกรัม ถุงละ 120 บาท เป็นข้าวหอมมะลิ
น้ำตาลทรายขาว ถุงละ 1 กิโลกรัม ถุง 18
บาท น้ำมันปาล์มขวด ราคาขวดละ 48 บาท
ซึ่งผักทั้งหมดมี 17 ชนิด ขายลดราคาเกือบ 30
เปอร์เซ็นต์ หรือถือว่าเป็นราคาส่ง ส่วนจังหวัด
ไหนหากพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบแล้วมีความ
จำเป็นจะต้องจัดรถโมบายเข้าไปแทรกแซง
ตลาด กระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุน

ขณะที่นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้
จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้า
เกษตรในเดือน พ.ย.2564 มีแนวโน้มราคา
ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ มัน
สำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สุกร กุ้งขาวแวนนาไม
และโคเนื้อ มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ด้านข้าว
เปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ยางพาราแผ่นดิบ และน้ำตาลทรายดิบ
มีแนวโน้มราคาปรับลดลง.